

Đôi nét về bản thân

55% doanh nghiệp khởi sự bị thất bại ở năm thứ 5, và chỉ có khoảng 30% tồn tại sau 10 năm hoạt động (*Entrepreneur Weekly, Small Business Development Center, Bradley Univ, University of Tennessee Research*). Đây không phải là câu chuyện mới, và câu chuyện của tôi cũng không lạ.

Tôi đã thất bại ở những doanh nghiệp mà mình khởi sự hoặc cùng sáng lập. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy tiếc vì điều này. Sau mỗi lần thất bại, tôi rút kinh nghiệm và tìm cách quay lại môi trường khởi nghiệp. Nói cho cùng thì mỗi thất bại đều là một bài học mới.

Điều hào hứng nhất là trong quá trình làm việc là tôi được dịp quan sát và học hỏi được rất nhiều từ doanh nghiệp và doanh nhân khác. Từ đó, tôi thường hay đối chiếu với trải nghiệm của bản thân để hoàn thiện hơn con đường của mình.

Nhân đây, tôi cũng xin được chia sẻ một số suy nghĩ của bản thân về sự khởi nghiệp:

- 1. Khởi sự một mô hình kinh doanh là chấp nhận rủi ro 80% thất bại. Công thức của sự thành công là không thể biết trước cho đến khi bạn biết mình đã thành công.*
- 2. Động lực lớn nhất là sự tin tưởng vào quyết định của cá nhân bạn. Suy nghĩ quá nhiều sẽ giết chết ý tưởng từ trong trứng, nhưng không suy tính cân trọng thì xem như bạn sẽ phung phí thời gian và tiền bạc. Lời khuyên là hữu ích, nhưng chỉ mang tính tham khảo. Thành hay bại chỉ do bạn quyết định.*
- 3. Người kinh doanh khôn ngoan nhất khi họ không có nhiều tiền. Tôi xin mượn ý này từ bài viết của TS. Alan Phan. Tuy nhiên, bạn vẫn có cơ hội ra những quyết định sáng suốt khi mình đã có nhiều nguồn lực hơn.*

Với việc tham gia chương trình SME, tôi muốn đóng vai một người quan sát để chiêm nghiệm những điều trên. Ở vai trò đó, tôi có thể lắng nghe, góp ý, phản biện để hoàn thiện hơn mô hình kinh doanh của các bạn mentee. Còn cơ hội nào tốt hơn việc sát cánh bên những doanh nhân trẻ từ những ngày đầu tiên của khởi sự kinh doanh.

Trong nhiều câu nói nổi tiếng gần đây, tôi thích nhất câu trích dẫn của Steve Jobs "Stay hungry, stay foolish". Nên chăng, chúng ta hãy dẫn thân.

Mentor, SME Networking & Mentoring – Pham Xuan Tung

